

“ การเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจเด็ก Gen Alpha “

การเลี้ยงลูกในยุคสมัยต่างๆ มีการเลี้ยงดูอย่างแตกต่างกันไป ปัจจุบัน การเลี้ยงลูกมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวัน

ดังนั้น ในการใช้ชีวิตประจำวันของครอบครัว ปัจจัยหลักสำคัญ คือ “การเลี้ยงดูลูก” ต้องคำนึงถึงความต้องการในสิ่งที่เขาอยากเป็นหรือใฝ่ฝัน “ต้องเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ” บทบาทของพ่อแม่ ต้องเตรียมรับมือ หาแนวทางในการเลี้ยงดูเด็กอย่างเข้าใจและถูกวิธี และสามารถเลี้ยงดูเด็ก ให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีและแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม สอนให้เด็กๆ รู้จักหน้าที่ของตนเอง เกี่ยวกับการเรียน การปฏิบัติตัว การช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้าน ช่วยเหลือเพื่อนๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการสอนให้เขารู้จักรับผิดชอบหน้าที่ การเรียน หรือ การทำงานบ้าน หรือช่วยเหลือเพื่อนๆ และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เช่น การเล่นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียน การศึกษาในเรื่องต่างๆที่ไม่เข้าใจ ให้เด็กๆ อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน อ่านหนังสือบทความต่างๆ เล่นกีฬา ช่วงเวลาว่าง

การเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ในแต่ละช่วงวัย ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง เด็กแต่ละช่วงวัย มีพัฒนาการทางด้านความคิด สติ ปัญญา ความต้องการที่ต่างกัน บทบาทของพ่อแม่ ต้องทำความเข้าใจ และดูแลอย่างใกล้ชิด สนับสนุนเพื่อเป็นการเอาใจใส่ด้านพฤติกรรมของลูก การที่พ่อแม่ให้ความเอาใจใส่ต่อลูก และเข้าใจความต้องการของลูก เป็นการพัฒนาด้านจิตใจของลูกอย่างดี ทำให้ลูกได้รับการกระตุ้น และตอบสนองได้อย่างตรงจุด ทำให้ลูกมีความสุข และอบอุ่นใจ พร้อมทั้งจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่ และกล้าพูดคุยเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างสบายใจ พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกๆในทุกๆเรื่อง เด็กจะได้ดีก็ขึ้นอยู่กับบทบาทของพ่อแม่ ที่อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเด็กเสมอ เมื่อสอนลูกในทางที่ถูก การใช้ชีวิตประจำวันของลูกๆ ก็จะไม่มีปัญหาในการเข้าสังคม หรือการชีวิตร่วมกับผู้อื่น เมื่อลูกเข้าสู่ในวัยผู้ใหญ่ เขาก็ซึมซับความรู้ที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนในทุกๆเรื่อง เพราะฉะนั้น คำว่าครอบครัวสำคัญที่สุด สำหรับการเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของลูก “ลูกจะได้ดี อยู่ที่พ่อแม่ เป็นคนสั่งสอน” พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกเสมอ ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองในการสอนลูกใช้ชีวิตประจำวัน และรู้จักการเลี้ยงดูลูกอย่างเข้าใจ นี่เป็นแนวทางส่วนหนึ่ง “ในการเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจเด็ก Gen Alpha”



(นายจิรวัดณ์ จันทร์หอม)
ผู้อำนวยการสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม